

โครงการ “ง่วงไม่ขับ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560”

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ “ง่วงไม่ขับ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560”

ตำรวจทางหลวง ร่วมกับผลิตภัณฑ์แบรนด์ ซุปไก่สกัด สานต่อโครงการ “ง่วงไม่ขับ” ทั่วทุกภูมิภาค พร้อมจับมือกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เริ่มโครงการ “ปลูกฝังวินัยจราจรให้กับเยาวชน” รับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560

พล.ต.ต. สมชาย เกาสำราญ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง กล่าวว่า จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงที่มักเกิดขึ้นสูงในช่วงเทศกาลสำคัญ และมีวันหยุดยาว เนื่องจากประชาชนจะเดินทางโดยรถส่วนตัวและรถโดยสาร เพื่อท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนา ทำให้มีปริมาณรถบนทางหลวงมีมากกว่าในช่วงปกติ จึงมีแนวโน้มจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ตำรวจทางหลวงซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน จะกวดขันให้ผู้ขับขี่ที่เร่งรถส่วนตัวและรถโดยสารประจำทางให้ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งขจัด ทั้งเรื่องของการใช้ความเร็วตามที่กำหนด คาดเข็มขัดนิรภัย งดใช้โทรศัพท์มือถือ และไม่ขับรถขณะเมาสุรา เป็นต้น

อีกปัจจัยหนึ่งของผู้ขับขี่มักมองข้าม คืออาการเหนื่อยล้าจากการขับต่อเนื่องยาวนาน แต่คิดว่าสามารถขับได้และฝืนขับซึ่งมักทำให้หลับในและเกิดอุบัติเหตุได้มากที่สุด ด้วยความห่วงใยของผู้ขับขี่ ตำรวจทางหลวง จึงจัดสรรองค์โครงการ “ง่วงไม่ขับ” ในสองเทศกาลสำคัญมาอย่างต่อเนื่องคือ เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์

สำหรับในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 ตำรวจทางหลวง ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดกิจกรรมปล่อยขบวนความปลอดภัย จัดจุดตรวจให้ผู้ใช้ขับขี่แวะพักพร้อมมอบผลิตภัณฑ์แบรนด์ ซุปไก่สกัด ให้ดื่มเพิ่มความสดชื่นฟรี รวม 40,000 ขวด ในเส้นทางที่มีการสัญจรหนาแน่น คือจังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น พิษณุโลก และยังได้ร่วมกับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ริเริ่มโครงการ “ปลูกฝังวินัยจราจรให้กับเยาวชน” โดยให้เยาวชนมาร่วมถ่ายภาพเป็นพรีเซนเตอร์ เพื่อจัดทำสื่อรณรงค์วินัยจราจรในรูปแบบของป้ายประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และใช้ส่งต่อในสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้อีกด้วย

ผู้ขับขี่บนทางหลวง สามารถรับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึง 3 มกราคม 2560 และสามารถตรวจสอบจุดบริการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1193